

# Phát triển kinh tế gắn với chính sách an sinh xã hội tại xã miền núi Như Thanh

17:24 14/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Xuân Khang, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ, lãnh đạo của các cấp, các ban ngành tích cực tham gia hưởng ứng sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ xây nhà cho các gia đình chính sách còn khó khăn.



*Xây dựng nhà đại đoàn kết, giúp người dân an cư lạc nghiệp tại xã Xuân Khang*

Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn, với chức năng, nhiệm vụ của mình trong thời gian qua, MTTQ xã Xuân Khang luôn chủ động

phối hợp với các cấp, các ngành triển khai, lồng ghép các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đa dạng hoá các hình thức tổ chức và hoạt động để thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã được triển khai sôi nổi, cụ thể. Hội Người cao tuổi phát huy tốt vai trò là tấm gương để con cháu học tập; phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được phát huy tốt; Hội liên hiệp phụ nữ luôn làm tốt phong trào “5 không, 3 sạch”; Hội nông dân phát huy tốt phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”; Hội cựu chiến binh luôn duy trì tốt bản chất nêu gương bộ đội cụ Hồ, tham gia làm kinh tế giỏi, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ... Các hội đặc thù luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên, thành viên, đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được MTTQ xã Xuân Khang huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, các đối tượng đặc biệt khó khăn trong cuộc sống về mọi mặt. Kết quả triển khai kế hoạch vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo thu được là 35.440.000 đồng. Ngoài ra, MTTQ xã Xuân Khang còn phối hợp trong thực hiện vận động ủng hộ tết cho người nghèo với tổng số tiền là gần 43 triệu đồng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên xã Xuân Khang đã rà soát đối với các hộ khó khăn về nhà ở, lập hồ sơ 04 hộ đăng ký làm nhà Đại đoàn kết, trong đó xã hỗ trợ 02 hộ, huyện hỗ trợ 02 hộ với tổng số tiền là 100 triệu đồng. Hiện tại còn 01 hộ diện xã hỗ trợ đang xây dựng chưa bàn giao. Trong năm 2023 trích quỹ cứu trợ 1.000.000 đồng để thăm hỏi các gia đình xảy ra hoạn nạn trên địa bàn.



*Giúp người dân thoát nghèo bằng ngôi nhà mới khang trang*

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, MTTQ xã Xuân Khang tiếp tục triển khai làm tốt các nhiệm vụ năm 2024. Cụ thể, tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng-



an ninh, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.  
Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đổi mới nội dung, phương thức triển khai vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức tháng cao điểm “vì người nghèo” gắn với phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Xây dựng “nhà đại đoàn kết”, thực hiện chính sách an sinh xã hội, hoạt động cứu trợ, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong xây dựng phát triển kinh tế-xã hội.

**Lê Thanh-Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/xay-dung-nha-cho-nguoi-ngheo>